

# ทับทิม

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 750

Section: First Section/ประกัน/กองทุน

วันที่: อังคาร 16 มกราคม 2561

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3421

หน้า: 32(ล่าง)

Col.Inch: 23.23

Ad Value: 17,422.50

PRValue (x3): 52,267.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: บลจ.แมนูไลฟ์ส่งเทรนด์หุ้นทั่วโลกวิ่งเข้าตลาดหุ้น

ทับทิม - บลจ. แมนูไลฟ์ มองกระแสลงทุนทรัพย์สินทั่วโลกแหล่งตลาดหุ้นหนีบอนด์ที่รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา ขณะที่ตลาดหุ้นไทยยังวิ่งไปสวยๆ ได้อีกเพราะพื้นฐานเศรษฐกิจหนุน

นางสาวจินตนา เมฆินทรานุกร ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ. แมนูไลฟ์ กล่าวถึง ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังคงเป็นเทรนด์บวกและดัชนียังคงไต่ระดับขึ้นไปได้อีก และคาดว่าปี 2561 จะได้เห็นดัชนีพุ่งแตะ 1,900 จุด โดยให้แนวรับ 1780 จุด

"เรามองในภาพรวมแล้วเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะไหลรินจากหลายๆ เครื่อง

## บลจ.แมนูไลฟ์ส่งเทรนด์หุ้นทั่วโลกวิ่งเข้าตลาดหุ้น

จักรกล เดิมที่มีแต่ภาคการท่องเที่ยวเป็นตัวนำ ตอนนี้ก็มีภาคการส่งออกเข้ามาช่วยหนุน แม้จะมีความกังวลในเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นและมองว่านักลงทุน และการส่งออกอาจได้รับผลกระทบ แต่ถ้ามองโดยภาพรวมแล้วในส่วนของเพื่อนบ้านเรา ค่าเงินก็แข็งค่าด้วยเช่นกัน แม้ว่าไทยเราจะแข็งค่ามากกว่าเพื่อนบ้าน แต่เชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่เติบโตยังคงทำให้ไทยมีความน่าสนใจเข้ามาลงทุน"

ปัจจัยโดยรวมปี 2561 ยังคงขยาย

ตัวต่อไปได้จากพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ขณะที่มุมมองเรื่องดอกเบี้ยเอง ก็มองว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อไปจากแรกกดดันจากหลายๆ ฝ่ายที่ไม่อยากให้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพราะหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยกับค่าเงิน โดยอย่างน้อยอัตราดอกเบี้ยก็จะระดับนี้ถึงกลางปี 2561

นางสาวจินตนา กล่าวต่อไปว่า ส่วนในตลาดโลกนั้น ดูเหมือนว่าเงินหุ้นส่วนใหญ่จะไหลเข้าตลาดหุ้นมากกว่าตลาดพันธบัตร ส่วนหนึ่งอาจเพราะเห็น

ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของพันธบัตรรุ่นเก่าที่ออกมาก่อน ทำให้นักลงทุนต่างหันมาเททรัพย์สินลงในตลาดหุ้นแทน

ในส่วนของเอเชีย นางสาวจินตนา มองว่าจีนยังเป็นประเทศที่น่าสนใจเข้าไปลงทุน โดยหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นของจีนนั้นมีหลายตัวที่อิงกับเทรนด์รุ่นใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลของจีนมีหลักทรัพย์ให้สามารถเข้าไปเลือกลงทุนได้กว่าตลาดหุ้นของไทย บวกกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน แม้จะขยายตัวในอัตราที่ลดลง แต่ก็ยังเป็นตัวเลขจีดีพีที่สูงอยู่โดยปี 2561 คาดว่าขยายตัว 6.2% จากปี 2560 ที่ขยายตัว 6.8%